

ที่ สพพ ๕๖๖ / 256๖

๑๕ สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทาง
เชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เรียน คณะทำงานติดตามความรับผิดชอบของการลงทุนข้ามพรมแดน (ETOs Watch Coalition)

อ้างถึง หนังสือ ETOs Watch เลขที่ คสท.7/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ตามที่อ้างถึง คณะทำงานติดตามความรับผิดชอบของการลงทุนข้ามพรมแดน (ETOs Watch Coalition) ได้มีหนังสือถึงสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สปพ.) เพื่อขอทราบความคืบหน้าข้อมูลการแก้ไขรายงานการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตลอดจนการเปิดเผยรายงานผลการศึกษาคำแนะนำโครงการที่กล่าว ก่อนเริ่มการก่อสร้างจริง และแผนการประมูลการก่อสร้างโครงการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สปพ. ขอเรียน ดังนี้

1. ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและออกแบบ รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย - เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และฝ่ายเมียนมาอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) ฉบับแก้ไข (ครั้งที่ 3) ทั้งนี้ คาดว่าตรวจรับรายงานได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563
2. ขั้นตอนภายหลังจากการรับรองผลการศึกษา แล้ว สปพ. จะนำเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เพื่อทราบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance : FA) ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อไป
3. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการที่กล่าวแก่เมียนมา สปพ. มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการออกสู่สาธารณะ โดยมีการจัดทำเว็บไซต์โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งเนื้อหาในเว็บไซต์มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ ผลการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ โดยมี 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด (<http://www.neda-daweiroad.com>) เมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ที่กล่าวและในเว็บไซต์ของ สปพ. เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการที่กล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of Construction) เมียนมา ซึ่งจะดำเนินการได้ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และลงนามในสัญญาเงินกู้โครงการที่กล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชต รัตนาศิริ)

ผู้อำนวยการ สปพ.